

- การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ

ลักษณะการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เป็นลักษณะงานที่น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ สนผ. ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และงานด้านการติดตามประเมินผล โดยมีอัตรากำลังและศักยภาพของบุคลากรที่สามารถรองรับภารกิจนี้ได้

ในส่วนของ กพร.กปส. ด้วยอัตรากำลังข้าราชการ ๕ คน และลูกจ้าง ๔ คน น่าจะรับผิดชอบภารกิจการพัฒนาาระบบราชการโดยรวม ประกอบด้วย

- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
- การปรับปรุงกระบวนการงานในการทำงาน (Work Process)
- การพัฒนาและบริหารความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
- การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพ (PMQA)

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- ให้ความเห็นชอบถ่ายโอนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ สนผ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ที่ปรึกษาฯ (นายแพทย์ฯ) ให้ข้อสังเกตในเรื่องของการที่จะโอนภารกิจให้ สนผ. จะต้องพิจารณาในเรื่องของเจตนาของ ก.พ.ร.ใหญ่ ได้ให้มีการจัดกลุ่ม กพร.ของแต่ละส่วนราชการให้ทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำคำรับรอง ฉะนั้นการที่จะโอนให้กับ สนผ. จะต้องมาพิจารณาในเรื่องของทางด้าน T O R ตรงนี้กันเสียก่อน ถ้าพิจารณาตาม T O R แล้ว บทบาทนี้จะอยู่ที่ กพร. ดังนั้นจะต้องมีการประสานกัน ไม่ใช่เป็นลักษณะของการโอนงาน แต่ว่าในงานภารกิจของ กพร.จะมีเพิ่มขึ้นมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในเรื่องเพิ่มผลผลิตหรือในเรื่อง T Q M หรือที่จะเข้ามาต่าง ๆ คิดว่า น่าจะเป็นในส่วนทางด้าน กพร. และส่วนที่มีบุคลากรน้อยคงจัดหาบุคลากรเข้ามาสนับสนุน เพราะว่าการที่จะถ่ายโอนไปเกรงว่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่สอดคล้องกับเจตนาของ กพร.ใหญ่ ให้จัดตั้งในแง่ของ กพร. แต่ละส่วนราชการนั้น ทำหน้าที่ดังนี้

ประธานฯ แจ้งว่า การโอนงานก็หมายถึงอำนาจหน้าที่ด้วย ถ้าไม่ต้องโอนคือ อปส.สั่งการ หรือว่าสั่งการเฉพาะกิจ เฉพาะงาน แต่ถ้ากล่าวถึงการโอนงาน กพร. ทั้งหมดเข้าไป อยู่ สนผ. ซึ่งต่อไปอาจจะเป็นส่วนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ และคิดว่า กพร.กปส. จะต้องเข้าไป อยู่ในส่วนนั้นด้วย ในส่วนย่อยแต่จะช่วยกันทำอย่างไร เพราะว่า ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสำนักใหญ่ และจะมีส่วนย่อยลงไปเยอะมาก คนก็จะต้องเป็นนักยุทธศาสตร์นักพัฒนา

/บริหารแผน

บริหารวางแผน ฉะนั้น กพร. กปส. จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปเป็นสายใยของตัวชีวิต ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์นั้น ๆ อยู่ ในขณะนี้ขอให้ดำเนินการไปในรูปแบบนี้ก่อน หากโครงสร้างใหม่เกิดขึ้น โชคดี กพร. สนับสนุนออกเป็นกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา ดำเนินการตามโครงสร้างใหม่ได้เลยทันที ควรผสมที่มกัน ลำดับนี้ กพร. ต้องทำงานอย่างใกล้ชิด ในส่วนที่มอบหรือไม่มอบ อย่าโอน ในตอนนี้เลย จึงขอให้ ผอ.สนผ. ปรีกษาหารือกับที่ปรึกษาฯ ว่าองค์การในสำนักนั้นควรจะต้องแยก ออกมาเป็นอย่างไรบ้าง องค์กรหลัก ๆ ปัจจัยหลัก ๆ ที่อยู่ในส่วนที่เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่องนี้ขอให้ชะลอไว้ก่อน

ท.กพร. กปส. แจ้งว่า มองโดยหลักการว่า สำนักงาน กพร.ตามโครงสร้างใหม่ ตามที่ดูร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จัดเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ซึ่งแยกจาก ก.พ. ถ้าในส่วนของ กปส. นำ กพร. ไปอยู่ในส่วนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่า กพร. ใหญ่ยังต้องแยกออกจาก ก.พ.เดิม ก.พ.ทำเรื่องนี้อยู่ แต่ว่าแยกออกมาให้เห็น ชัดเจนว่า ก.พ. ทำเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ แต่ กพร. จะดูในเรื่องโครงสร้างองค์กร การปรับระบบการทำงาน

ประธานฯ แจ้งว่า โครงสร้างที่ รมต. นร. นำไปเสนอ กับทาง กพร. และ กพร.เห็นชอบ ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบด้วย ไม่มีส่วนที่ให้เห็นว่าเป็น กพร.กปส. มันมีส่วนเฉพาะสำนักนโยบายและแผน และ SDU ใหญ่ ๆ เท่านั้น ฉะนั้นองค์ประกอบองค์การ ต่าง ๆ รายละเอียดจะถูกไต่ถามอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม ให้ กพร. กปส. ท่านที่ปรึกษา (นายแพทย์ฯ) และ ผอ.สนผ. ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของ กพร.กปส. และนำเสนอให้ อปส. อนุมัติต่อไป

๔.๓ แผนพัฒนาด้านสารสนเทศ

อสช. เสนอว่า ประธานคณะทำงานด้านสารสนเทศ (ผอ.สพท.) ได้เสนอแผนพัฒนาด้านสารสนเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้.-

๑. แผนระยะเร่งด่วน โดยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลภาพ-เสียง ที่เป็นดิจิทัลฯ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนระยะยาวตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะทำงานจะประสาน สนผ. เพื่อบูรณาการกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในข้อ ๑ จะต้องเบิกจ่ายเงินรายได้จากรายงานฐานะเงินรายได้ กปส. ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ คงเหลือประมาณ ๔๔.๒๒ ล้านบาท แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องรีบดำเนินการ เห็นสมควรให้คณะทำงานฯ ดำเนินงานโครงการดังกล่าว และ อปส. ให้ อสช. นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร

/(รายละเอียด

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ประเด็นพิจารณา

พิจารณาอนุมัติเงินรายได้ กปส. เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาด้านสารสนเทศ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการตามคำสั่ง ๒๙๙/๒๕๔๗ ต่อไป

ผอ.สพท.แจ้งว่า ปัญหาของ กปส. ศสช. เว็บไซต์มีจำนวนมากหลายชื่อ เพื่อรองรับภารกิจหลาย ๆ เรื่อง จึงแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท

ที่ปรึกษาฯ (นายแพทย์ฯ) ก่อนที่จะมาดูในเรื่องนี้จะต้องแยกออกเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ๓ ประเด็น ๑. เรื่องอินเทอร์เน็ต ในขณะนี้ภายใน กปส. ได้มีการเชื่อมโยงเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ๒. อินเทอร์เน็ต จะเชื่อมโยงกับใคร แล้วขณะนี้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะเป็นระบบเดิม ๓. อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต จะปรับปรุงในเรื่องใด เมื่อปรับปรุงแล้ว จะตอบสนองต่อในส่วนของความต้องการของ กปส. โดยเฉพาะเรื่องระบบการสื่อสารจะต้องตอบให้ได้ หากจัดทำหลาย ๆ เว็บแล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของฮาร์ดแวร์ แต่ต้องมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ ขณะนี้เรามีความพร้อมหรือยัง การมีเว็บมาสเตอร์ที่จะกำกับดูแลในแต่ละเว็บ ถ้าปรับปรุงแล้วไม่มีเว็บมาสเตอร์ การโชว์ข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่มีก็ทำให้ข้อมูลไม่สามารถอัปเดตได้ ส่วนการปรับปรุงอะไรต่าง ๆ แล้วอยู่ในกรอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ อนุมัติมาแล้วหรือเปล่า

อสช. แจ้งว่า ในส่วนของอินฟราซัคเจอร์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง ICT มาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมแล้ว ในส่วนที่ ๒ ในการปรับเอ็นทีเคชั่นต่าง ๆ รวมทั้งการจัดหาคอมพิวเตอร์มาทดแทนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ในส่วนของโครงการที่เสนอมารับ ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท ในหลักการเราต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจากสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็เหมือนกับในส่วนของจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก CIO กปส.ว่าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นการจัดหาที่อยู่ในแผนแม่บท ICT ของ กปส. ซึ่งในเรื่องนี้การปรับปรุงในวงเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่นำเสนอมานี้ อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีการปรับเพิ่ม แต่จะปรับปรุงในส่วนของอินเทอร์เน็ต คือเพิ่มในส่วนของฐานข้อมูล ส่วนที่เป็นเว็บมาสเตอร์ สนช. เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของข่าว และในส่วนของบริษัทสัมพันธ์ ๗๕ จังหวัด

/ประธานฯ แจ้งว่า

ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้ดำเนินการไปก่อน เพื่อที่จะได้ประโยชน์ทั้งการใช้งานและได้ประโยชน์ทั้งการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านสารสนเทศ

มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินรายได้ในวงเงินตามที่เสนอ

๔.๔ กำหนดวันพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สวท. ฝาง

ร. ผอ.สพข.๓ (นางจินตนาฯ) เสนอว่า ตามที่ อปส. อนุมัติงบประมาณจากผู้บริหาร ๑๐% จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานและจัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ทำการอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมปลายฝนต้นหนาว ประกอบกับเป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณ จะสามารถบริหารเงินได้ภายในปีงบประมาณต่อไป โดยจะกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ อปส. เป็นประธานในพิธีเปิดตามความเหมาะสมต่อไป

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ประเด็นพิจารณา

ขอเสนออนุมัติดำเนินการจัดทำพิธีเปิดอาคารสำนักงาน สวท. ฝางในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ และพิจารณาประธานในพิธีเปิดควรจะเรียนเชิญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ อปส. ต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ ร.ผอ.สพข.๓ เสนอ และเรียนเชิญ รมต.นร.

เป็นประธานในพิธีเปิด

๔.๕ สปข.๖ สทท.สงขลา ขออนุมัติถ่ายทอดสดการอภิปราย

“ภารกิจถ่ายโอนและอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ร.ลก. เสนอว่า สปข.๖ สทท.สงขลา มีบันทึกที่ นร ๐๒๑๖/๔๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขออนุมัติให้สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายทอดสดทั่วประเทศการอภิปราย “ภารกิจถ่ายโอนและอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑ ค่าเช่าเวลา ๒ ชั่วโมง	เป็นเงิน	๗๐,๐๐๐	บาท
๒ ค่ารถดาวเทียม	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท
๓ ค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสด	เป็นเงิน	๖๐,๐๐๐	บาท
		/รวมเป็นเงิน	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๒. เทศบาลนครหาดใหญ่แจ้งว่า มีงบประมาณที่จะสนับสนุนไม่เพียงพอ จึงขอความอนุเคราะห์ลดค่าเช่าเวลาเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. สทท.๑๑ นำเสนอให้ความเห็นสามารถดำเนินการถ่ายทอดสดได้ทั่วประเทศ โดยคิดค่าเช่าเวลาเหมาะสม เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง กคส. รับเรื่องเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่ง สปช.๖ สทท.สงขลา ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยที่ยังมิได้รับอนุมัติ

ความเห็น กคส.

๑. ตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๖ ข้อ ๑๙ รายการที่อาจปรับลดอัตราการให้เช่าเวลาได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราปกติในข้อ (๓) งานที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

๒. ผู้เช่าเวลาจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% นอกเหนือจากค่าเช่าเวลาที่ปรับลด โดยให้ชำระค่าเช่าเวลารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และ อปส. สั่งการให้นำเสนอที่ประชุมผู้บริหาร (รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ประธานฯ แจ้งว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่าเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ต่อไปจะเป็น SDU เรื่องที่มาถึง อปส. จะให้อนุมัติ ซึ่งถ่ายทอดไปแล้ว ไม่ได้ตำหนิเพียงแต่อยากให้เป็นมติหรือเป็นแนวทางการปฏิบัติเอาไว้สำหรับ สปช.๑-๘ หรือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนการเสนอลดก็นำเสนอลดมาแต่ต้องมีเหตุผลการลดด้วย แต่ไม่มีตามระเบียบ

ผอ.สปช.๖ ชี้แจงว่า สทท.สงขลา ได้นำเสนอเรื่องมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ก่อนการถ่ายทอด ๑ เดือน ส่วน สทท.๑๑ จะติดอยู่ตรงไหนไม่ทราบ ที่มาขออนุมัติในภายหลัง เรื่องนี้ สปช.๖ ได้ทราบมาแล้วว่า จะมีการประชุมสันนิบาตเทศบาลทั่วประเทศ และภาวะเศรษฐกิจซบเซาภาคใต้ตอนล่าง ทางจังหวัดสงขลาเห็นด้วยว่าน่าจะโชว์ภาพว่าสันนิบาตเทศบาลมาประชุมพร้อมกันที่ อ.หาดใหญ่ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ ส่วนที่ประธานเป็นห่วงว่าไม่ได้เข้ากับเรื่องด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ส่วนนี้เข้าแน่นอน กระบวนการของการนำเสนอเวลาชัดเจนทาง สปช.๖ ได้ดำเนินการถูกต้อง แต่กระบวนการที่ช้าอยู่ในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่กว่าจะตัดสินใจได้ แต่ความจริงแล้วอยู่ในอำนาจ ส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗,๐๐๐ บาท เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากว่าเป็นข้อกำหนดของภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในขณะนี้ขอยืนยันว่า ทาง สทท.๑๑ สงขลา

/ได้ทำหนังสือ

ได้ทำหนังสือเตือนไปที่เทศบาลนครหาดใหญ่ให้มาชำระเงินในวงเงิน ๑ แสนบาทบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบอนุมัติในการถ่ายทอด โดยให้ สปข.๖ เก็บค่าถ่ายทอดสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒. ในการทำบันทึกหน่วยงานต้นเรื่องจะต้องระบุเหตุผลการลดค่าเช่าเวลาถ่ายทอดสดที่เป็นไปตามระเบียบเอาไว้ด้วย

๔.๖ การขออนุมัติปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการสื่อมวลชนต่างประเทศ

น.ส.จันทิพย์ เนื่องจำนงค์ สปต. (นำเสนอรายละเอียดในรูปแบบ Power Point) ว่าเนื่องจากสถานที่ทำงานของ สปต. มีความคับแคบและแออัด โดยเฉพาะห้องทำงานของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (สสต.) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ พัฒนาเว็บไซต์ กปส. ภาคภาษาอังกฤษ และให้บริการสื่อมวลชนต่างประเทศ ขณะนี้มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่ ๑๐ คน และยังเป็นที่ยึดเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีพื้นที่ในการให้บริการสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นสัดส่วน ต้องใช้พื้นที่ทางเดินหน้าห้อง สสต. เป็นที่รับรอง

ปัจจุบันมีส่วนสื่อมวลชนต่างประเทศมาขอรับบริการให้ สปต. ออกบัตรประจำตัว และหนังสือรับรองสถานภาพเฉลี่ยเดือนละ ๖๕ ราย โดย สปต. ได้ปรับปรุงและลดขั้นตอนการให้บริการออกบัตรประจำตัวแก่สื่อมวลชนต่างประเทศเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งสื่อมวลชนสามารถกรอกใบสมัคร ถ่ายรูป และรอรับบัตรได้ เมื่อมีสื่อมวลชนหลายรายมาติดต่อขอรับบริการในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดความคับแคบและสื่อมวลชนไม่ได้รับความสะดวก

นอกจากนี้ สปต. ยังต้องจัดที่ทำงานให้ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ (Mr. Rick Whisenand) ซึ่งขณะนี้ไม่มีห้องทำงานเป็นสัดส่วน จำเป็นต้องนั่งปะปนอยู่กับเจ้าหน้าที่

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนต่างประเทศที่มาขอรับบริการ และจัดสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ รวมทั้งระบายความแออัดของห้องทำงานของ สปต. และ อปส. สั่งการให้ สปต. นำเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา (รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)

ประเด็นเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงสถานที่ดังนี้

/๑. แนวทางที่ ๑

๑. แนวทางที่ ๑ ใช้พื้นที่ห้องสมุดชั้น ๑ อาคาร กปส. มีค่าใช้จ่าย ๕๒,๐๐๐ บาท

๒. แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินและห้องโถง ชั้น ๗ มีค่าใช้จ่าย ๑๓๑,๔๐๐ บาท

ผอ.สปข.๕ เสนอให้นำเอกสารสิ่งพิมพ์ไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินอาคารหอประชุม กปส.

ผอ.สปข.๘ เสนอให้ย้ายไปอยู่ที่อาคารสวัสดิการ กปส.

ร.ผอ.สพป. แจ้งว่า หากย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่อาคารสวัสดิการก็ทำให้นักหนังสือมีความชื้น

ร.ผอ.สปต. แจ้งว่า ประเด็นพิจารณา มี ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ จะไปใช้พื้นที่ห้องสมุด ชั้น ๑ โดยให้ห้องสมุดย้ายไปอยู่ที่อาคารสวัสดิการหรือไม่ ซึ่ง ร.ผอ.สพป. ให้ความเห็นว่า หนังสือจะชื้นไม่น่าจะย้ายไปอยู่ ส่วน ผอ.สปข.๘ ให้ความเห็นว่า น่าจะไปอยู่อาคารสวัสดิการ เพราะมีอาคารที่เป็นสัดส่วน ประเด็นที่ ๒ หรือว่าจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินและห้องโถง ชั้น ๗ ซึ่งใช้งบประมาณพอกับข้อ ๑ และ รปส.(นายเผชญา) เสนอเห็นว่า สสต. ทั้งส่วนน่าจะไปใช้อาคารสวัสดิการ จึงขอความเห็นต่อที่ประชุม

ผอ.สพท. แจ้งว่า ประเด็นของ สปต. การติดต่อกับสื่อมวลชน หลักความสะดวกสบาย ชั้น ๗ สะดวกหรือไม่ ๑. เอกสารมาก ๒. พื้นที่สัญญา ส่วนประเด็นหลักถ้าเป็นไปได้ในแง่การติดต่อสื่อมวลชนในพื้นที่สัญญานั้น ในแง่การเก็บเอกสารควรแบ่งพื้นที่หน้าห้องน้ำ และขอเสนอให้ สพท. เป็นผู้ออกแบบสำรวจพื้นที่เพิ่มเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ผอ.สนช. แจ้งว่า หากอนุมัติไปโครงสร้างกำลังจะปรับคิดว่า สื่อมวลชนสัมพันธ์ น่าจะอยู่รวมในจุดเดียวกัน จะเป็นประโยชน์มากกว่า

ร.ผอ.สปต. แจ้งว่า การอนุมัติเงินขอให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการหาที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์

ประธานฯ แจ้งว่า การทำโครงการใด ๆ แล้ว จะสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ การจัดทำหนังสือหรือเปล่า การคิดโครงการขึ้นมาไปจ้างบริษัทฯ พิมพ์แล้วไม่ได้แจก ครึ่งปีถ้า หนังสือแจกจ่ายไม่หมดน่าจะเป็นตัวชี้วัดต่อไป ให้ สปต.เคลียร์เรื่องกล่องและเรื่องหนังสือให้หมด โดยวิธีแจกจ่าย แล้วดูว่าเหลือพื้นที่เท่าไร ให้ ผอ.สพท.ส่งนักออกแบบไปดูว่าถ้าจำนวน คน/จำนวนผู้ที่ใช้บริการเฉลี่ยในแต่ละวัน และจำนวนคนที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สปต. เมื่อมาใช้พื้นที่ ๒ ตารางเมตร/คน ยังขาดพื้นที่หรือเหลือพื้นที่ ถ้าเหลือจะไม่อนุมัติ หากว่าขาด ขาดก็ ตารางเมตรจะได้จัดหาพื้นที่ให้ต่อไป

มติที่ประชุม ๑. เห็นควรให้ สปต. ทำแผนแจกจ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ค้างค้าง อยู่โดยเร็ว เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๒. มอบให้ สพท.

๒. มอบให้ สพท. ตรวจสอบการใช้พื้นที่เปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร เพื่อรายงานที่ประชุมพิจารณาต่อไป

๓. การถ่ายภาพสื่อมวลชนต่างประเทศขอให้ สปต.ประสานกับ สพป. เพื่อใช้ประโยชน์จากสตูดิโอที่มีอยู่ในชั้น ๖

๔.๗ กรุงเทพมหานครขอใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์เยาวชน และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่ กปส.

ร.ลนก. เสนอว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๑๒๐๔/๓๕๓๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีความประสงค์จะสร้างศูนย์เยาวชน และห้องสมุดประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และจัดกิจกรรมนันทนาการของเยาวชน และประชาชน โดยมุ่งเน้นพื้นที่ใน กปส. โดยขอใช้พื้นที่ดังนี้.-

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์เยาวชนพื้นที่ จำนวน ๔ ไร่

๒. ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนพื้นที่ จำนวน ๑ ไร่

ทั้งนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. รับผิดชอบงบประมาณก่อสร้างทั้งหมด

ข้อมูล

๑. กปส. มีที่ดินซึ่งอยู่ในครอบครองที่สามารถให้การสนับสนุนได้อยู่ จำนวน ๒ แปลง ดังนี้.-

- โซน A พื้นที่ประมาณ ๔ ไร่ ๑ งาน (อยู่ระหว่างอาคารพิพิธภัณฑน์กับอาคาร สวศ)

- โซน B พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๗.๕ ตารางวา (อยู่หลังอาคารฝ่าย นิทรรศการและศิลปกรรม)

- โซน D เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๑.๗๕ ตารางวา (อยู่หลังอาคารฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ)

๒. สลก. พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ทั้ง ๓ แปลง นั้น กปส. ยังมีได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างสูงสุด ในขณะนี้ กปส. ได้เช่าที่ดินทั้งหมดจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปี ๒๕๕๘ จำนวนเนื้อที่ ๒๑,๕๗๒.๒๕ ตารางวา หรือประมาณ ๕๓ ไร่ ๒ งานเศษ เป็นเงิน ๑๙,๐๙๑,๔๕๑.๒๕ บาท (สิบเก้าล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) โดยเฉลี่ยตารางวาละ ๘๘๕ บาท/ปี

๓. จากข้อพิจารณาข้อ ๑ และ ๒ เห็นว่า กปส. จำเป็นต้องชำระค่าเช่าที่ดินทุกปี แต่ยังมีได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างสูงสุด ดังนั้นหากได้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะกระทำได้

/๔. ในการก่อสร้าง